



ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๓๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ เลขานุการคณะรัฐมนตรี เสนอว่า โดยที่ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งจะต้องมีข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญหรือตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด และต้องมีการแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งในการแต่งตั้งข้าราชการในลักษณะเช่นนี้ ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ เรื่อง การออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการล่องหน้า โดยเห็นชอบตามความเห็นของ ก.พ. ซึ่งกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและข้าราชการประเภทอื่น ๆ ให้กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนคณะกรรมการข้าราชการต่าง ๆ ทุกประเภทถือเป็นหลักปฏิบัติในการแต่งตั้งให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า

๑. การออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งที่ยังไม่ว่างในขณะออกคำสั่ง โดยให้คำสั่งมีผลใช้บังคับเมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลงนั้น สมควรให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่ต้องแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งในต่างจังหวัด ในต่างประเทศ หรือเป็นการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกรณีอื่นที่มีความจำเป็น เช่น กรณีแต่งตั้งล่องหน้าแทนผู้ที่ขอลาออกจากราชการสำหรับตำแหน่งที่จำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็นต้น ทั้งนี้ ควรให้ส่วนราชการต่าง ๆ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการไว้ให้ชัดเจน และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดส่วนราชการนั้นทุกคนได้ทราบล่วงหน้าด้วย

๒. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งซึ่งทราบอยู่แล้วว่าตนจะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ไม่สมควรออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนไว้ล่วงหน้า โดยให้คำสั่งมีผลใช้บังคับเมื่อผู้ออกคำสั่งได้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่นั้นไปแล้ว ควรรอไว้ให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจแต่งตั้งคนใหม่ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

๓. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งไม่อาจออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ เป็นการล่องหน้า โดยให้คำสั่งมีผลใช้บังคับเมื่อผู้ได้รับแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วได้

/ ประกอบกับ ...

ประกอบกับในช่วงนี้ อายุของสภาผู้แทนราษฎรใกล้จะสิ้นสุดลง และการสิ้นสุดลงของอายุสภาผู้แทนราษฎร จะมีผลให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๕ ได้กำหนดว่า คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ จะเข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณีพ้นจากตำแหน่งตามอายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร จะใช้อำนาจแต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเลือกตั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การแต่งตั้งข้าราชการเป็นไปโดยถูกต้องและอยู่ในแนวทางเดียวกัน ควรชักชวน มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ โดยให้กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนคณะกรรมการข้าราชการต่าง ๆ ทุกประเภทถือหลักปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและข้าราชการประเภทอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ โดยเคร่งครัด รวมทั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ให้รัฐวิสาหกิจ ได้ถือเป็นหลักปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้บริหารและพนักงานด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุ เครืองาม)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๒๘๐๐๓๕๑

โทรสาร ๒๘๑๐๖๒๗

๗๒๓